



TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Tặng sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách



Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao sổ tiết kiệm và tặng quà các gia đình chính sách xã Tân Học (Thái Thụy).

Ảnh: THÀNH TÂM

Hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng ngày 13/7, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng tổ chức trao sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, người có

công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai huyện Thái Thụy và Tiên Hải. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện đơn

vị tài trợ và lãnh đạo hai huyện Thái Thụy, Tiên Hải. Tại xã Tân Học (Thái Thụy) và xã Nam Hải (Tiên Hải), đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các địa phương, đại diện nhà tài trợ đã thăm hỏi, động viên và trao 30 sổ tiết kiệm trị giá 5.000.000 đồng/sổ cho

các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động trao sổ tiết kiệm đợt này nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình "Màu hoa đỏ" năm 2020 nhằm tri ân những người có công với đất nước.

Được biết, chương trình "Màu hoa đỏ" do Ban Tuyên giáo Trung ương giao cho Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lần đầu tiên từ năm 2008, đến nay chương trình đã tổ chức được 13 lần. Đây là hoạt động vận động gây quỹ đồng thời trao tặng quà, xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự tham gia của các tổ chức, cá nhân đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong cả nước.

TẮT ĐẠT

Hòa giải tốt ở cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận



Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Sáng ngày 13/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác dân vận trong hoạt động hòa giải.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng,

Chánh án TAND Tối cao; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp dự và đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

(Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nghe và cho ý kiến về kiến nghị của doanh nghiệp

Chiều ngày 13/7, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Cát Đại Lợi Chi nhánh Thái Bình về việc khai thác cát; kiến nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt về việc vận hành thử nghiệm lò đốt rác.

Công ty Cổ phần Cát Đại Lợi được tỉnh cấp 4 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Từ đầu năm 2020, do diễn biến của dịch Covid-19, Chính phủ và UBND tỉnh chỉ đạo giãn cách xã hội, Công ty phải dừng khai thác 4 tháng, do đó ảnh hưởng đến việc cung ứng cát phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, thời gian hết hạn khai thác 3 mỏ cát Bách Thuận, Gò Non, Hồng Tiến đều trong năm 2020 trong khi trữ lượng còn lại chưa khai thác còn rất lớn. Vì vậy, Công ty đề nghị tỉnh cho phép được khai thác các tháng còn lại đến khi hết thời hạn ghi trong giấy phép (khai thác bù các tháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19).

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt của Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt đi vào hoạt động từ năm 2016, xử lý rác thải cho 16 xã, thị trấn của huyện Quỳnh Phụ. Trong quá trình xử lý rác thải sinh hoạt đã phân loại được 90% để tái chế thành hàng hóa, còn khoảng 10% không tái chế được Công ty ký hợp đồng thuê đơn vị tỉnh ngoài xử lý đốt. Từ tháng 1/2020, các đơn vị ký hợp đồng xử lý đốt thông báo không ký hợp đồng tiếp. Để xử lý triệt để 10% rác thải còn lại, Công ty đã nghiên cứu và lắp đặt hệ thống lò đốt công nghệ cao đạt các quy chuẩn về môi trường đặt tại nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt. Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt đề nghị được

(Xem tiếp trang 4)

MINH NGUYỆT

NGÀNH NGÂN HÀNG Tổng dư nợ cho vay tăng 1,6%



Đến hết tháng 6/2020, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 79.780 tỷ đồng, tăng 8,5% so với thời điểm 31/12/2019, trong đó tiền gửi dân cư chiếm 93,8% tổng nguồn vốn huy động; tổng dư nợ cho vay ước đạt 60.070 tỷ đồng, tăng 1,6% so với thời điểm 31/12/2019; tỷ lệ nợ xấu ước chiếm 0,9% tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Không chỉ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn, giảm lãi vay, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh còn giảm lãi suất cho vay mới từ 0,7 - 1,5%/năm cho trên 730 khách hàng với doanh số cho vay hơn 5.300 tỷ đồng, từ đó giúp khách hàng kịp thời bổ sung nguồn vốn duy trì sản xuất, kinh doanh.

MINH HƯƠNG

ĐÔNG HƯNG 5 năm kết nạp 1.070 đảng viên

5 năm qua, Huyện ủy Đông Hưng đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới.

Các đảng bộ, chi bộ đã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; phát động các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các đảng bộ, chi bộ thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các đoàn viên ưu tú và quần chúng tích cực. Thường xuyên theo dõi các đảng viên đã được học cảm tình Đảng để kết nạp nhằm bảo đảm số lượng, chất lượng, phân đầu đạt mục tiêu đề ra. 5 năm qua, toàn huyện đã kết nạp 1.070 đảng viên mới. Các đảng viên mới đều nhận thức rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của bản thân trong việc tiếp tục phấn đấu rèn luyện, đóng góp sức trẻ cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

THU HIỀN

Hợp tiểu ban tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh năm 2020

Chiều ngày 13/7, Tiểu ban tuyên truyền lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII hợp triển khai kế hoạch tuyên truyền. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp.

Dự kiến, lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII diễn ra vào trung tuần tháng 8/2020. Công tác tuyên truyền chia thành nhiều đợt, bắt đầu từ tháng 7/2020, tập trung cao điểm từ ngày 1 - 21/8/2020. Nội dung tuyên truyền bảo đảm phong phú, hình thức đa dạng, bám sát định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, có trọng tâm, trọng điểm, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Tập trung tuyên truyền về truyền thống của giai cấp nông dân Việt Nam; tình cảm của Bác Hồ đối với nông dân Việt Nam nói chung, nông dân Thái Bình nói riêng; những lần Bác về thăm Thái Bình; ý nghĩa chính trị, tình nghệ thuật, giá trị thẩm mỹ, tính giáo dục sâu sắc của công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Quảng bá, giới thiệu những thành tựu, tiềm năng, thể mạnh, triển vọng và hình ảnh về mảnh đất và con người Thái Bình qua 130 năm

(Xem tiếp trang 4)

TRUNG HIẾU

Trên 1.400 câu lạc bộ do người cao tuổi thành lập

Thời gian qua, hội người cao tuổi (NCT) từ tỉnh tới cơ sở đã thành lập được trên 1.400 câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao của NCT, thu hút trên 42.000 NCT tham gia; trong đó có 16 câu lạc bộ liên thể hệ tự giúp nhau thu hút hàng nghìn NCT tham gia thường xuyên.

Bên cạnh đó, nhiều hội NCT cấp cơ sở còn tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho hội viên đi tham quan địa danh, di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút đông đảo NCT tham gia.

Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, hội viên hội NCT trong toàn tỉnh sẽ có thêm sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao đời sống và sức khỏe cho hội viên.

TIẾN ĐẠT

Viết tiếp truyền thống anh hùng

(Xem trang 3)



Cầu Long Đại (Quảng Bình) ngày nay.



Bến phà Long Đại trong chiến tranh.

Ảnh tư liệu

Tăng tốc ôn tập kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

(Xem trang 2)